

ICDL เข้าพบหารือ TPQI เดินหน้าต่อเนื่อง



ICDL เข้าพบหารือ TPQI เดินหน้าต่อเนื่อง

หลังจากประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ให้แก่ภาครัฐ 12,000 คน

ที่นำ วุ ผู้จัดการทั่วไป ICDL ภูมิภาคเอเชีย ตัวแทน The International Computer Driving License (ICDL) หรือวุฒิปับัตรรับรองความสามารถด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล เข้าพบ นายพิสิฐ ริงสุภะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อกระชับการทำงานร่วมมือกันอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง ตามรายนโยบายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้านการพัฒนากำลังคน สำหรับภาครัฐ การศึกษาและเอกชน ด้วยการประเมินสมรรถนะความสามารถในการด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยวุฒิปับัตรมาตรฐานสากล ICDL เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

ระบบการทดสอบออนไลน์วุฒิปับัตรมาตรฐานสากล ICDL เป็นเครื่องมือประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักงาน กพ.และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 บัดนี้ได้ดำเนินการประเมินทักษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน กว่า 12,000 คน และได้รับการตอบรับที่ดีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจากกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จากกว่า 300 หน่วยงาน และจะมีการดำเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ในระยะต่อไปปี 2561 นี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นอกจากจะสนับสนุนให้กับบุคลากรภาครัฐ เช่นที่ผ่านมาแล้ว ยังได้ขยายการสนับสนุนการสอบประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย

ผลจากการประเมินทักษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทำให้องค์กรและสถาบันต่างๆทราบว่ามีสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับใด และนำไปวางแผนในการพัฒนาบุคลากรต่อไป อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้แต่ละบุคคลเกิดการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างถูกวิธีต่อไป วุฒิปับัตรมาตรฐานสากล ICDL มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับคนไทย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน